

## การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.ย. 2558

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4275 เรื่อง  
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

# ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๖๔๖๓๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๗๐๘๐  
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง  
ว่า ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  
ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งมีผลทำให้เงินเดือนขั้นสูงเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ตามบัญชี  
๔๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง  
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำหรือเงินเดือนขั้นสูง ให้ใช้เงินเดือนขั้นต่ำหรือ  
ขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนาจการ ระดับต้น ที่ได้รับ  
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนขั้นสูงขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. ได้ นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการ  
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๕๘ พิจารณาว่าจะเห็นสมควรอนุโลม  
ให้ใช้เงินเดือนขั้นสูงของระดับชำนาญการพิเศษตามพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ  
๕๘,๓๔๐ บาท ดังเช่นที่เคยถือปฏิบัติกันมาหรือไม่ ประการใด

๓. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงโปรแกรมการขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามเงื่อนไขดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานสามารถติดต่อขอรับโปรแกรมได้ที่  
กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ Download โปรแกรมได้จาก  
[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th) ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีที่ส่งมาพร้อมนี้

/สำนักงาน...

-๒-

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ตามบัญชี ๔๑ ท้ายระเบียบสำนัก  
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนัก  
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ถือปฏิบัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)  
ขอเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล  
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒

## ดาวน์โหลดไฟล์แนบ